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“สมพงษ์” ชี้รมว.ศธ.-ป.ป.ช.ไม่เอาจริงแป๊ะเจี๊ย จะทำให้สังคมรับเรื่องฝากเด็กมากขึ้น
หนุนลดเงื่อนไขเด็กฝาก-ให้สิทธิเด็กปกติ

วันนี้ (19 มี.ค.) ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กล่าวถึงกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาขอยืมรถจากโรงเรียน ว่า
การทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าทรัพยากรได้ไหลเข้าสู่โรงเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
หากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
ไม่เอาจริงเรื่องแป๊ะเจี๊ย ก็จะทำให้เรื่องดังกล่าวไหลเข้าสู่สังคมและทำให้เกิดการยอมรับเรื่องแป๊ะเจี๊ย มากขึ้น
จากที่โรงเรียนดังมีรถตู้ 2 คัน อาจจะเป็น 10 คันก็ได้ ตนสนับสนุนการปรับลดการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จาก 7
ประเภทเหลือ 4 ประเภท และในอนาคตถ้าเป็นไปได้ไม่ควรให้มีเงื่อนไขใดๆเลย
เพื่อที่จะได้ไม่เกิดสิทธิพิเศษกับเด็กบางกลุ่ม และจะได้คืนสิทธิการเข้าเรียนให้แก่เด็กที่สอบเข้าตามปกติด้วย
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